



ข่าวคณะกรรมการการการเงิน การคลัง สถาบันการเงินและตลาดการเงิน สภาผู้แทนราษฎร

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๔ ๒๖๙๘ – ๙ โทรสาร ๐ ๒๒๔๔ ๒๗๐๕ E-mail : finance25.cmt@gmail.com



เมื่อวันพุธที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุม ๓๑๑ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา
เกียกกาย คณะกรรมการการการเงิน การคลัง สถาบันการเงินและตลาดการเงิน สภาผู้แทนราษฎร ได้มีการประชุม
เพื่อพิจารณา ผลการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ และแผนการดำเนินงานในปี พ.ศ. ๒๕๖๓
สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการว่า
ก.ล.ต. เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ มีอำนาจหน้าที่
ในการส่งเสริม พัฒนาและกำกับดูแลตลาดทุนในด้านต่าง ๆ เช่น การระดมทุน สินค้าและบริการ และผู้ประกอบการ
ที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ รวมถึงการป้องกันการกระทำความผิดในในตลาดทุน ทั้งนี้ เพื่อให้ตลาดทุน มีความสามารถ
ในการแข่งขันและเสริมสร้างเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทำหน้าที่กำกับดูแล และวางนโยบายใน
การส่งเสริมและพัฒนาตลาดทุนในภาพรวม ซึ่งที่ผ่านมา ก.ล.ต. มีการดำเนินการสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจ
โดยการกำกับและพัฒนาตลาดทุนให้น่าเชื่อถือ มีประสิทธิภาพ และสังคมทุกภาคส่วนเข้าถึงได้ อีกทั้ง มุ่งมั่นสร้าง
ประโยชน์สุขให้ประชาชนด้วยการพัฒนาตลาดทุนที่ยั่งยืน โดยปัจจุบันตลาดหุ้นไทยมีมูลค่าประมาณ ๒๐,๕๐๖.๒๓
พันล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๒๖ ของ GDP โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญและสำเร็จตามเป้าหมายตามแผน ปี ๒๕๖๒
ได้แก่ การสนับสนุนผู้ให้บริการด้านการให้คำแนะนำและวางแผนทางการเงินที่มีคุณภาพและประชาชนในวงกว้าง
เข้าถึงได้ การสร้างโอกาสในการระดมทุนอย่างมีคุณภาพเพื่อให้ตลาดทุนเติบโตอย่างยั่งยืน การวางกรอบการกำกับดูแล
เพื่อรองรับเทคโนโลยีดิจิทัล ตลอดจนมีการกำกับดูแลที่เท่าทันและเป็นไปตามมาตรฐานสากลเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับ
ผู้ลงทุน

ทั้งนี้ ปัจจุบัน ก.ล.ต. อยู่ในระหว่างการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ปี ๒๕๖๓ ถึง ๒๕๖๕ ซึ่งมีความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของรัฐ ๑๒ ด้าน โดยมีเป้าหมาย ๔ ด้านประกอบด้วย ด้านความยั่งยืน ดำเนินการสร้าง
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาตลาดทุนเพื่อความยั่งยืน ด้านการเข้าถึง ดำเนินการส่งเสริมให้ประชาชนมีการออมและ
การลงทุนระยะยาวที่เพียงพอรองรับการเกษียณอายุและสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งทุนสำหรับ SMEs และ startups
โดยมีเครื่องมือที่หลากหลายและตรงตามความต้องการ ด้านการแข่งขันและเชื่อมโยง ดำเนินการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันและโอกาสจากความร่วมมือกับต่างประเทศและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการยกระดับและ
เพิ่มประสิทธิภาพตลาดทุน ด้านความเชื่อถือได้ ดำเนินการเพิ่มศักยภาพในการบังคับใช้กฎหมายและติดตามประเมิน
ความเสี่ยงเชิงระบบได้อย่างเท่าทัน เพื่อป้องกันความเสียหายต่อผู้ลงทุน ตัวกลาง และโครงสร้างพื้นฐานในตลาดทุน
ไม่ให้ลุกลามไปในวงกว้าง



ข่าวคณะกรรมการการการเงิน การคลัง สถาบันการเงินและตลาดการเงิน สภาผู้แทนราษฎร

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๔ ๒๖๙๘ - ๙ โทรสาร ๐ ๒๒๔๔ ๒๗๐๕ E-mail : finance25.cmt@gmail.com



ผู้แทนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการว่า ตลท. มีบทบาทที่สำคัญในการเป็นตัวกลางในการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยการเชื่อมโยงระหว่างผู้มีเงินออมที่ต้องการลงทุนกับบริษัทจดทะเบียนที่ต้องการระดมทุนเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินธุรกิจ โดยในระยะที่ผ่านมาตลาดการเงินของไทยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและเป็นส่วนสำคัญในการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย โดยสามารถจำแนกผลการดำเนินการเป็น ๓ ด้าน ได้แก่ ด้านการระดมทุน ตลาดทุนไทยเป็นแหล่งระดมทุนที่มีมูลค่าสูงสุดและมีสภาพคล่องสูงสุดในอาเซียน ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ ตลาดทุนไทยมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดต่อ GDP เท่ากับ ร้อยละ ๑๐๗ มีบริษัทจดทะเบียนที่ระดมทุนและนำหุ้นเข้าจดทะเบียนใน ตลท. เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง และมีความหลากหลายในประเภทธุรกิจมากขึ้น ทั้งนี้ ตลท. ดำเนินการโดยมุ่งเน้นส่งเสริมการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงการเติบโตอย่างยั่งยืนเป็นสำคัญ ด้านการออมและการลงทุน ตลาดทุนไทยมีฐานนักลงทุนหลายประเภท และมีฐานนักลงทุนบุคคลขยายตัวต่อเนื่อง เนื่องจาก การลงทุนระยะยาวในหุ้นให้ผลตอบแทนสูงกว่าการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทอื่น ประกอบกับการมีผลิตภัณฑ์การลงทุนที่หลากหลาย เป็นการเพิ่มโอกาสและตอบโจทย์การออมและการลงทุนได้อย่างกว้างขวาง ส่วนในด้านการสนับสนุนนโยบายภาครัฐ ตลท. มีการส่งเสริมความรู้พื้นฐานทางการเงินแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องในทุกกลุ่มเป้าหมาย ผ่านช่องทางต่าง ๆ การเสริมสร้างศักยภาพของ SMEs ผ่านการอบรมและการให้บริการจัดอบรมสำหรับองค์กร การขยายโอกาสการลงทุนผ่านการสร้างผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมโยงกับตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ การส่งเสริมการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงการจัดการสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลเป็นสำคัญ ตลอดจนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลของธุรกิจตลาดทุนเพื่อรองรับการเติบโตระยะยาวต่อไป

แผนการดำเนินงานของ ตลท. ที่ผ่านมา มุ่งเน้นให้ความสำคัญในด้านธุรกิจเป็นเป็นหลัก แต่แผนกลยุทธ์ของ ตลท. ปี ๒๕๖๓ ถึง ๒๕๖๕ จะมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับผู้ร่วมตลาดเป็นหลัก โดยการสร้างแพลตฟอร์มพันธมิตรเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตอย่างมีส่วนร่วม ซึ่งจะมีการดำเนินการเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพธุรกิจ สนับสนุนผู้ร่วมตลาดและสร้างสรรค์สังคมควบคู่กันไป

ทั้งนี้ คณะกรรมการมีข้อสังเกตว่า การส่งเสริมความรู้พื้นฐานทางการเงินเป็นเรื่องสำคัญที่ ก.ล.ต. ตลท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ และควรดำเนินการเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับหลักทรัพย์มากขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใช้ตลาดทุนเป็นช่องทางในการออมและการลงทุนเพิ่มมากขึ้น

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการการเงิน การคลัง สถาบันการเงินและตลาดการเงิน สภาผู้แทนราษฎร

กลุ่มงานคณะกรรมการการการเงิน การคลังฯ

สำนักกรรมการ ๑

๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ ข้อมูล ณ เวลา ๑๒.๕๕ นาฬิกา